

## BÁO CÁO

### **Thẩm tra Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024**

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh.

Qua nghiên cứu Báo cáo và từ tình hình thực tế qua theo dõi, giám sát thường xuyên, Ban Pháp chế nhận thấy rằng:

Trên cơ sở chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu năm, UBND tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao. Đã chỉ đạo có hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự, quốc phòng. Triển khai Đề án Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; chú trọng khai thác hiệu quả ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06 của Chính phủ. Tập trung chỉ đạo giải quyết tích cực các vấn đề nổi cộm, các đơn khiếu nại tố cáo. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

*Tuy nhiên*, việc chỉ đạo thực hiện các kết luận của Chủ toạ kỳ họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các kiến nghị qua giám sát, thẩm tra của HĐND tỉnh, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh chưa được quan tâm thường xuyên; việc chỉ đạo, điều hành ở một số khâu, một số lĩnh vực, một số việc có lúc chưa kịp thời, chưa mạnh mẽ và quyết liệt (như: các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh,...). Tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa được xử lý dứt điểm, kỷ luật, kỷ cương có lúc có nơi còn chưa nghiêm.

Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các kết luận của Chủ toạ kỳ họp phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các kiến nghị qua giám sát, thẩm tra của HĐND tỉnh, Thường trực và các ban của HĐND tỉnh và có báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ; rà soát để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đúng quy định; tập trung chỉ đạo rà soát, sắp xếp kiện toàn và đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai thực hiện hiệu quả việc hợp

đồng giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập; hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; thực hiện các giải pháp nâng cao các bộ chỉ số PCI, PAPI, PAR-Index, SIPAS trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng thời, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm thực thi công vụ và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác điều hành của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Trên đây là kết quả thẩm tra Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Lương Bình*  
**Nguyễn Lương Bình**